

เริ่ม7วันอันตราย-มท.เปิดศูนย์ลดตาย

ดร.เข้มเคานต์ดาวนซ์ ชี้ผิด10ข้อหา-กม.หนัก

เริ่มวันนี้แล้ว 7 วันอันตราย 27 ธ.ค.62-2 ม.ค. 63 มหาดไทยเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ เน้นย้ำทุกจว. □อ่านต่อหน้า 12

● เริ่ม 7 วัน □ ต่อจากหน้า 1

ให้จำนวนผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ จับตาเรดโซน 34 อำเภอสถิติอุบัติเหตุสูง ดร.เผยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นโดยเฉพาะผิดใน 10 ข้อหาหลัก หัวใจลดเจ็บ-ตายทั้งบนถนนสายหลักและรอง ดูแลจุดเคานต์ดาวนซ์ด้วย โคราชเคลียร์ทางเตรียมพร้อมรับมือรถทะลัก เน้น 4 เส้นทางเสี่ยงผ่านโคราชสู่อีสานตอนใน

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายสมชาย สดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (คปท.) เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (สปด.) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยในปี สปด.จะควบคุมเข้มข้นช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62-2 ม.ค.63 โดยจะรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิด “ขับระมัดระวัง รักษา วินัยจราจร” เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายสมชายกล่าวต่อว่า รัฐบาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ใน 7 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการ

ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งทุกจังหวัด ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับจิตอาสาในทุกระดับ เพื่อเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

นายสมชายกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สปด.จะสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มข้นในช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัยมุ่งเป้าปิดจุดเสี่ยงในพื้นที่สถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง ระดับความเสียหายโดยรวม 34 อำเภอ และระดับความเสียหายสะสมรวม 138 อำเภอ โดยจะยังคงเน้นย้ำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมแสงสีแก้ว บก.จร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ในฐานะกำกับดูแลศูนย์อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจสอบความพร้อมตำรวจสายงานจราจรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และมอบแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

รอง ผบ.ตร. กำกับการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุจราจรให้กับประชาชน สั่งระดมกำลังตำรวจจราจรในทุกส่วน เน้นเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และสนามบิน ตลอดจนสถานที่จัดงานเคานต์ดาวนซ์และสวนมนต์ข้ามปี โดยให้เตรียมเส้นทางเลี่ยงและเส้นทางสำรอง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนรับทราบเพื่อวางแผนการเดินทาง และรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร จัดจุดบริการประชาชนกรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น รถยก รถกู้ภัย รถฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นต้น รวมถึงให้จัดตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จุดตรวจป้องกันการแข่งรถในทาง ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังตำรวจจราจรจำนวน 3,000 นายเศษ ไว้คอยอำนวยความสะดวก สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอปพลิเคชัน M-Help Me และทางเว็บไซต์ www.trafficpolice.go.th

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ. กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสห่วงใยประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ รัฐบาลสนองพระราชกระแสโดยกำชับให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมและให้ความสำคัญกับการกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ อาทิ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การขับรถขณะเมาสุรา พร้อมให้ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมบูรณาการกำลัง ดูแลจุดบริการประชาชน คำนวณตรวจและด่านชุมชนตามเส้นทางหลักและรอง มีมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น

รองโฆษก ตร.กล่าวต่อไปว่า พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. กำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรของประชาชน นักท่องเที่ยว เพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ การเจ็บ การตาย ทั้งถนนหลักและรอง และสั่งการให้กองบัญชาการทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกและดูแลการจราจรแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ รวมถึงจัดระเบียบการจราจรทุกเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรกลับภูมิลำเนา โดยกำหนดให้เปิดเส้นทางพิเศษ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 26 ธันวาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10620

หน้า: 1(บน), 12

Col.Inch: 102.96 Ad Value: 159,588

PRValue (x3): 478,764

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เริ่ม7วันอันตราย-มท.เปิดศูนย์ลดตาย

เพื่อระบายนตรายขึ้น-ชาล่อง จัดจุดบริการประชาชน จุดแวะพักระหว่างทาง ตลอดจนจัดชุดเคลื่อนที่เร็วคอยดูแลการจราจรในจุดที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการอย่างหนาแน่น อาทิ สถานีขนส่ง หมอชิต สายใต้ สนามบินคอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และบริเวณที่จัดงานเทศกาลทั่วประเทศไทย

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวอีกว่า นอกจากนี้จัดให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถกวดขันจับกุมตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก ได้แก่ ขับรถเร็ว, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, ย้อนศร, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, แชนจ์ในที่คับขัน, เมาแล้วขับ, ไม่สวมหมวกนิรภัย, มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย, ใช้มือถือขณะขับขี่รถ และการออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดช่องแนวทางเดินรถขึ้นและลงในถนนบางสาย และห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินในถนนบางสาย ตลอดจนให้ตรวจสอบรถมีสารพิษ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก มีป้ายมีการเสียภาษี มีเส้นทางที่ชัดเจน วิ่งในความเร็วกที่กำหนด โดยพนักงานขับรถต้องได้รับอนุญาต มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอ พักผ่อนเพียงพอไม่ขับรถขณะเหนื่อยล้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ทหารและฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้การลดความเสี่ยงจากการขับเร็วและการมาแล้วขับ การเสริมสร้างและรณรงค์รักษาวินัยจราจร การส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายจราจร และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับลงไปกำกับดูแลเน้นย้ำ ห้ามลา ห้ามขาด ทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนที่จะเดินทางใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งขอให้ศึกษา

เส้นทาง ตรวจเช็คสภาพรถ เครื่องยนต์ ก่อนออกเดินทาง เพราะหากเครื่องยนต์ สภาพรถมีปัญหา จะทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น โดยสอบถามข้อมูลเส้นทางจราจร หรือแจ้งอุบัติเหตุ ขอความช่วยเหลือรถเสียในเขต กทม.ได้ที่ สายด่วน บก.จร. หมายเลข 1197 ดำรวจทางหลวง หมายเลข 1193 หรือสายด่วน 191 ในเขตพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และ สปท.ตร. 1599 หรือผ่านแอปพลิเคชัน POLICE I LERT U ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ จ.นครราชสีมา วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถนนเส้นหลักหลายสายในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้เริ่มนำแบร์ริเออร์และกรวยยางมาวางไว้บริเวณจุดกลับรถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะบนถนนมิตรภาพที่จุดกลับรถหน้าโรงเรียนนทิสราธิบดี ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ได้นำแท่งแบร์ริเออร์ปิดจุดกลับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันก็นำกรวยสี่เหลี่ยมไว้บริเวณริมถนนฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเปิดเส้นทางจราจรพิเศษให้รถยนต์วิ่งสวนทางได้ 1 เลน ระบายรถยนต์ในกรณีที่เกิดการจราจรหนาแน่น เนื่องจากจุดดังกล่าวมีลักษณะเป็นคอขวด ระบายรถที่วิ่งมาจากถนนมิตรภาพผ่านตัวเมืองนครราชสีมา กับรถที่วิ่งมาจากถนนบายพาส ซึ่งมักจะเกิดการสะสมของรถยนต์จำนวนมาก

พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผบ.ก.จว. นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 3,000 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปท. ทุกแห่ง ตั้งจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในภาคอีสานตลอดเส้นทาง สำหรับผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯเข้าสู่ภาคอีสาน ขอแนะนำทางเลี่ยงการจราจรติดขัด 4 เส้นทางคือ เส้นทางที่ 1 ให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เลี้ยวขวาที่ จ.สระบุรี เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านแก่งคอย มวกเหล็ก ปากช่อง ลำตะคอง สีแก้ว จ.นครราชสีมา พิมาย สีดา เมืองพล บ้านไผ่ ไป จ.หนองคาย

เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

1 เลี้ยวขวาสามแยกพุดเต่า ถนนพหลโยธินตัดทางหลวงหมายเลข 21 เลี้ยวขวาแยกม่วงค่อมเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2256 หรือเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 205 เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ไป จ.ชัยภูมิ, เส้นทางที่ 3 ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา) ผ่านพนมสารคาม กบินทร์บุรี วังน้ำเขียว ปักธงชัย มุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา และเส้นทางที่ 4 ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 เลี้ยวขวาแยกกบินทร์บุรี เข้าทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวซ้ายอรัญประเทศ เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 348 ไป จ.บุรีรัมย์